



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 47/2545

เรื่อง การควบคุมบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ชนพัฒนา จำกัด

เนื่องจากปรากฏหลักฐานจากการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทยว่า บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ชนพัฒนา จำกัด มีฐานะและการดำเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ตั้งควบคุมบริษัท ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่งควบคุมบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ชนพัฒนา จำกัดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2545 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอเรียนชี้แจงดังนี้

ฐานะและปัญหาของบริษัท

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ชนพัฒนา มีขนาดสินทรัพย์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2545 4,100.0 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้จำนวน 3,500.0 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมจากประชาชนจำนวน 3,900.0 ล้านบาท สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เท่ากับร้อยละ 43.36 ของเงินให้กู้ยืม แต่เงินกองทุนลดต่ำลงจนอัตราส่วนเงินกองทุนกับสินทรัพย์เสี่ยงต่ำกว่าอัตราร้อยละ 6 ตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ชนพัฒนา มีการขยายสินเชื่อสูงในปี 2544 ทำให้เงินกองทุน ไม่เพียงพอ บริษัทจึงได้ขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 125.0 ล้านบาท อีก 75.0 ล้านบาท รวมเป็น 200.0 ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2544 ซึ่งจะทำให้เงินกองทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2545 มีจำนวน 242.4 ล้านบาท

ในการเพิ่มทุนดังกล่าวปรากฏว่า เป็นการเพิ่มทุนโดยไม่มีเม็ดเงินจริงจำนวนหนึ่ง เมื่อปรับเงินจำนวนดังกล่าวออกจากเงินกองทุนของบริษัท อัตราส่วนเงินกองทุนกับสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัทต่ำกว่าอัตราร้อยละ 6 ตามที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2545 เป็นต้นมา นอกจากนั้น การให้สินเชื่อของบริษัทหลายราย

ไม่เป็นไปตามหลักการให้สินเชื่อที่ดี เช่น ให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่มีฐานะและการดำเนินงานอ่อน หรือมีทุนจดทะเบียนต่ำ หรือลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้อย่างแท้จริง และยังปรากฏด้วยว่า บริษัทมีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยทางบัญชี โดยลูกหนี้มิได้ชำระเงินอย่างแท้จริง เป็นเหตุให้แสดงผลกำไรสูงกว่าความเป็นจริง

การดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทย และการสั่งควบคุมกิจการ

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทแก้ไขฐานะและการดำเนินงานมาโดยตลอด ได้แก่ การสั่งให้นำเงินมาเพิ่มทุนอย่างแท้จริง และการให้เรียกหนี้คืน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งการของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ หลังสุดเมื่อปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าบริษัทมีกำไรที่ไม่แท้จริง และเงินให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้มีปัญหามากขึ้น เป็นเหตุให้เงินกองทุนเสื่อมลงมาก ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้อาศัยอำนาจตาม มาตรา 57 วรรคหนึ่ง และมาตรา 57 ตรี วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. 2522 ที่แก้ไขแล้ว สั่งการให้บริษัทเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่า 482.0 ล้านบาท ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2545 แต่บริษัทก็ไม่สามารถดำเนินการเพิ่มทุนตามกำหนดได้ และขอ ผัดผ่อนระยะเวลาออกไปอีก

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงเห็นได้ว่า ฐานะและการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชน ดังนั้น เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อระบบสถาบันการเงิน และเพื่อเป็นการใช้มาตรการที่เข้มงวดและเด็ดขาดกับสถาบันการเงินที่มีปัญหาและฐานะอ่อนแอ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช้อำนาจตามมาตรา 57 วรรคสอง สั่งควบคุมกิจการของบริษัท ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบและสั่งควบคุมกิจการบริษัทตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2545 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ผลของการควบคุมกิจการบริษัท

การควบคุมบริษัท เป็นการควบคุมและจำกัดอำนาจในการจัดการและบริหารของคณะกรรมการและผู้บริหารเดิมของบริษัททั้งหมด มิให้บริหารงานอย่างผิดพลาดและสร้างปัญหาและความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกต่อไป ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเข้าไปทำหน้าที่ดูแลกิจการของบริษัททั้งหมดแล้ว โดยบริษัทยังคงเปิดดำเนินธุรกิจตามปกติ คณะกรรมการควบคุมจะได้พิจารณาและเสนอแนวทางในการแก้ไขและฟื้นฟูบริษัท หรือเสนอแนวทางอื่นใดที่เห็นสมควรต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไป

การดูแลลูกหนี้และเจ้าหนี้ของบริษัท

ลูกหนี้ของบริษัทยังคงสามารถติดต่อเกี่ยวกับสินเชื่อและดำเนินธุรกิจกับบริษัทได้ตามปกติ สำหรับทางด้านผู้ฝากเงินหรือเจ้าหนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้แล้วเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2540 อนุมัติหลักเกณฑ์ และมาตรฐานการประกันเงินฝาก โดยให้การประกันผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ของสถาบันการเงินที่มีได้ถูกระงับการดำเนินกิจการก่อนวันที่มีมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการประกันผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 โดยมีสาระสำคัญเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวว่า กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ให้การประกันการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแก่ผู้ฝากและเจ้าหนี้ของสถาบันการเงิน โดยจะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแก่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ครอบคลุมกรณีที่มีการสั่งควบคุมสถาบันการเงิน ด้วย ดังนั้น ผู้ฝากเงินหรือเจ้าหนี้ผู้ถือตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ธนพัฒนา จึงได้รับความคุ้มครองโดยมติคณะรัฐมนตรี และข้อบังคับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จะดำเนินการจ่ายชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ของบริษัท โดยขอให้ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ของบริษัทไปติดต่อแสดงเจตนาขอรับเงิน ณ ที่ทำการของบริษัท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2546 ระหว่างเวลา 9.30 – 15.30 น.

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ที่เหลืออีก 5 แห่ง

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ที่เหลืออีก 5 แห่ง คือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ยูนิโก้ เข้าชิง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์แลนด์ แอนด์ เฮาส์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สหวิริยา และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เอเชีย นั้น เมื่อพิจารณาจากฐานะปัจจุบัน ยังคงมีเงินกองทุนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยเพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2545 อัตราส่วนเงินกองทุนกับสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ระหว่างร้อยละ 19 ถึงร้อยละ 55 และมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อทุนชำระแล้วไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ให้การค้ำประกันผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ทุกแห่งอยู่แล้ว การควบคุมบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ธนพัฒนา จึงไม่ส่งผลต่อผู้ฝากและเจ้าหนี้ของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ทุกแห่งแต่อย่างใด

ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงขอแถลงมาเพื่อทราบทั่วกัน อนึ่ง ในกรณีที่ประชาชนทั่วไปประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการควบคุมบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ธนพัฒนา จำกัด สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่บริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0-2734-2340 หรือที่ฝ่ายวิเคราะห์

และติดตามฐานะ ธนาคารแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ (5 เลขหมาย) 0-2283-5927, 0-2283-5963, 0-2283-5815, 0-2356-7646 และ 0-2356-7650 ในเวลาทำการของธนาคาร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

23 ธันวาคม 2545

รายชื่อคณะกรรมการควบคุม

1. นางสาวประไพ สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ
2. นางอังคณา ประยูรสิน กรรมการ
3. นายกฤษ ฟอร์ดเลิศ กรรมการ
4. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์ กรรมการ
5. นายเลิศศิลป์ อังกทาภิมนตรี กรรมการ
6. นายชัชวาล สุริยาอมรานนท์ กรรมการ